



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม หรือให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม หรือดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม จึงขอประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นางสาวกันธิมา ไทรทับทิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

๒. นางราณี หนูนน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นบุคคลต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นางทิษรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายจรเข้
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้ เพื่อแสดงว่า

นางรภาณี ทนุ์น

ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประจำปี ๒๕๖๒

ของ สุข สวัสดิ์ พิพัฒน์ เจริญ เทชญ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นางทิฆวัจน์ ศีร์รังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายจรเข้



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาซเร
เกษตรวิสัยพร้อมนี้ได้ เพื่อแสดงว่า

นางสาวกัญนิมา ไทรทับทิม

ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประจำปี ๒๕๖๒

ของ สุข สวัสดิ์ พิพัฒน์ เจริญ เกษณ

ไต้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นางทิมรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาซเร